

มาลัยสาร



ปีที่ 39 ฉบับที่ 98 วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

คณะมนุษยฯ เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ดร.สมปอง รักษาธรรม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ตามที่หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ประสบภาวะวิกฤติน้ำท่วม และมีแนวโน้มท่วมหนักต่อไปอีกระยะหนึ่ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา ยำเภอลาดใหญ่ พัทลุง สตูล ตรัง ชุมพร เป็นต้น หลายคนต้องหนีน้ำหาที่อยู่อาศัยชั่วคราว หลายคนทรัพย์สินเสียหาย และมีจำนวนมากที่อาจจะไม่มีอะไรประทังชีวิตและของใช้ส่วนตัวก็ไม่มี คุณภาพชีวิตขณะนี้แย่มาก

ดังนั้นคณะมนุษยศาสตร์ฯ จึงได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมดังกล่าว เพื่อระดมทรัพยากรจากนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีจิตกุศล หลังจากนั้นจะนำไปบริจาคให้กับจังหวัด และ องค์การที่ทำหน้าที่แจกจ่ายสิ่งของให้กับประชาชนต่อไป ผู้สนใจที่จะบริจาคสิ่งของเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ อาจารย์ดำรงศัพนธ์ ใจห้าว (086 322 1210) อาจารย์บุญอึ้ง ประทุม (084 640 4397) อาจารย์สุรินทร์ ทองทศ (080 713 6692) หรือที่สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายนนี้

โดยในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 จะนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 08.00 น.

ขอเชิญคณาจารย์ประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
อาจารย์ประจำสัญญาจ้าง และข้าราชการ สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธาน
และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ รับสมัครตั้งแต่วันที่
11 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ

**ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์ (หน้าเขามหาชัย)**

เนื่องด้วยวัดวิทยาลัยครูรังสรรค์ เป็นวัดประจำหมู่บ้านที่สร้างขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช สมัยยังเป็นวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช โดยการนำของนายทวี ท่อแก้ว อดีตอธิการวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช และพระครูวุฒิศรธรรมสาร (พ่อท่านปอง) อดีตเจ้าอาวาส วัดพรหมโลก และอดีตเจ้าคณะอำเภอพรหมคีรี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513 และได้รับการพัฒนาโดยตลอด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงได้จัดทอดกฐินสามัคคีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2553 โดยมีพิธีถวายกฐินเวลา 10.30 น. วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์จะนำปัจจัยที่ได้รับไปสร้างโบสถ์ที่ค้างคาอยู่ เพื่อให้สำเร็จลุล่วงใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

จึงขอเชิญชวนชาวพุทธศาสนิกชนใกล้ไกลได้ร่วมกันสร้างมหากุศลในการทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้โดยทั่วกัน

จึงหลับก่อน(สุก) (ต่อจากหน้า 3)

เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขา จึงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่
เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดู ส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลย
จะหาคนมีดีโดยส่วนเดียว อย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ย
เหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเอ๋ย ฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริง

จะนั้นอย่าเป็นทุกข์กับคนช่างๆที่นอนกรน คิดเสียว่าเขาดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวคือนอนกรนยังดีกว่าดีอย่างเดียวคือนอนไม่กรน แต่เสียทุกอย่าง อาทิ ไม่แข็ง---แรงมี---โรคภัยเบียดเบียน ได้แค่นี้ก็ดีแล้ว ลองใช้ปัญญาหาออกให้ได้ แบบง่าย ๆ คือทำห้องเก็บเสียง แยกห้องกันนอน ใช้อุปกรณ์อุดหู เอาผ้าขาวม้ารัดหูทำปมไว้ที่หลังอย่าให้นอนหงายได้ เข้านอนแล้วรีบชิงหลับก่อน อย่าให้เขาทันอย่างเราจนสุก แต่ถ้าให้มันใจก็ควรแก้ที่ต้นเหตุคือส่งไปผ่าตัดซะ ที่เขียนมานี้มิได้มีเจตนาจะล้อเลียนผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ ผมเองก็เป็นเหมือนกัน ต้องอาศัยความรู้ของ โทมัส อัลวา เอดิสัน พิสูจน์กันด้วยการอัดเสียง ถ่ายคลิปไว้ทันสมัยดี แต่ถ้ายังไม่ยอมรับอีก แก้วตัวไปน้ำซุนๆ ก็ไม่เป็นไร เก็บเอาไว้รับจ้างนอนเฝ้าบ้านตอนฤดูน้ำท่วม โจรจะได้รู้ว่าบ้านหลังนี้ยังมีคนเฝ้าอยู่ จะได้ไปขโมยบ้านอื่น ดีเหมือนกัน แล้วอย่าลืมร่วมกันบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่แสนสาหัสอยู่ในขณะนี้ ด้วยเนื้อ (บริจาคได้ที่ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อเอาไว้ที่จะเกิดขึ้นอีกรอบก็ไม่มีไร)

ชิงหลับก่อน (สูก)

อุดม ทิพย์รักษ์

ภาตริยอภยวณานสำหรับคนทีนอนไม่หลับฉันใด ระยะทางครรไลแค่ 4 เม็ด 5 เม็ทซ์ ก็ยอมยาวไกลสำหรับคนทีไม่มีแรงแถมเข็ดแหวออีกต่างหากฉันนั้น อย่าเพิ่งเข้าใจว่าเป็นการล้อเลียนการโฆษณาเกี่ยวกับความเร็วอินเทอร์เน็ตทีใช้คำทีใกล้เคียงกันมาทำให้งง แต่กำลังจะบอกให้ทราบว่สุขภาพของคนเรามีแต่จะเสื่อมลง ๆ ดังปัจฉิมโอวาทของพระพุทธรองค์ทีว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเกิดนี้เป็นพระวาจาทีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าซึ่งคนส่วนใหญ่รวมทั้งตัวเราด้วยก็จะไม่ค่อยยอมรับความจริงกันสักเท่าไร และไม่ค่อยจะพูดความจริงกันด้วย การไม่ยอมรับความจริงของชีวิตทำให้ผู้คนค้นคิดหาวิธีแปลกๆ แสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ในรูปแบบต่าง ๆ กันเช่น คนทีมีผมน้อยก็จะหาวิก(ผมปลอม)มาสวมไว้ ถ้าไม่สวมวิก ก็จะรักผมทีมีอยู่เพียงหย่อมหนึ่ง กระจุกหนึ่งเป็นชีวิตจิตใจ เวลาจะตัดผมทีไร ก็ต้องเลือกร้านทีเข้าออกเข้าใจเป็นพิเศษ ทีสามารถออกแบบทรงผมอะไรก็ได้ ทีทำให้ผมทีมีอยู่น้อยนิดเวียนหัวปกคลุมพื้นที่ให้มากที่สุด ลองตัดให้ผิดสักเส้นซิเป็นเรื่อง นีเฉพาเรื่องผม เรื่องทีใหญ่กว่านี้คือเรื่องของชายชาติตรี ยอมให้ใครมาดูหมิ่นเชิงชายไม่ได้แน่นอน อย่างเพลง เรียกทีได้ไหม หรือเพลงทียังไม่แก่หรอกน้อง มาเรียกลุง เรียกพ่อเฒ่า ได้อย่างไรกัน หลายปีมาแล้วก็เคยเกิดอาการตกใจสุดๆเมื่อไปรับลูกทีโรงเรียนอนุบาล นักเรียนเรียกว่าลุง เรียกใครหรือลูก หันซ้าย หันขวาไม่เห็นใครนี่ พอตั้งหลักได้ปั๊บ ก็คิดแบบอุ่นเปรี้ยว มะนาวหวาน (หลักจิตวิทยาทีควรนำมาใช้ให้บ่อยเข้าไว้ในชีวิตประจำวัน) ว่า เด็กคนนีคงไร้เดียงสาจริง ๆ ลูกคงคำนวณดูรูปร่างหน้าตา ผมเผ้าเปรียบเทียบแล้ว เราคงแก่กว่าพ่อแม่ของแกนั่นเอง อย่าไปโกรธเด็กเลย เรามันดั่งน้ำ พลกด่า ออกหน่อแล้ว ตั้งแต่นั้นมาก็หันมาพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายตามทีเคยบวชเรียนมา หันตะ ตะใจ โลมมา นะชา แต่ก็ยังปลงไม่ได้สักที รีบไปหาซื้อปั๊บบมาหัดเตะทันที ได้ผลครับ เปรี้ยวเดียว! กระเด็น ลอยละลิว ปัจจุบันก็ยังเตะปั๊บบดั่งอยู่ แต่ต้องสวมรองเท่ำก่อน ไม่งั้นเจ็บหัวแม่ตีนเป็นกรรม(เล็บขบ)แยะเลย ครับ

อนึ่ง แล้วมันไม่เห็นเกี่ยวกับการชิงหลับก่อนตรงไหน เกี่ยวชิครับ ถ้าคนข้างๆนอนกรนเอาๆ ดั่งเหมือนหวูดเรือกลไฟทีกำลังวิ่งเต็มสตรีมออกสู่ทะเลกว้าง หลักทางการแพทย์บอกว่าผู้สูงวัย ผันงเพดาน กล้องเสียง ลิ้นไก่ เส้นเสียง ระบบท่อหายใจ จะเสื่อมสภาพไปตามวัย เมื่อนอนหลับก็จะมีอาการกรน ทำให้คนนอนข้างๆทีไม่กรน(หรือกรนก็ไมรู้) และหลับทีหลัง เกิดอาการรাত্রียาวนานผิดปกติ การนอนไม่หลับรู้สึกว่ทรมานมากๆ จะบ่นบอกให้ผู้ที่กรนทราบอย่างไรก็ไม่ค่อยจะยอมเชื่อ ไม่ยอมรับหาว่าหกลใส่(ใส่ร้าย) ช้ำยังทำให้ปลุกมาพิสูจนกันเสียอีก แก่แล้วพูดกันเข้าใจยาก ท่านพุทธทาสภิกขุจึงสอนให้หัดมองคน แต่ในแง่ดี ดังนี้

(ต่อหน้า 2)



บรรณาธิการมหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน
 ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ
 พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์จะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์แพ็กเที่ยง ฉบับวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ตรงกับวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 12 ปีชาล

ถึงแม้จะพบอุปสรรคกับฝนตกหนักจนทำให้มีปัญหาด้านการติดต่อสื่อสาร มหาวิทยาลัยก็ประกาศหยุดการเรียนการสอน เนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วม แต่การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก็ยังคงดำเนินไปได้ด้วยดีจนสำเร็จลุล่วง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งคณะกรรมการประจำคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิก็มาครบพร้อมเพรียง คนบดเคี้ยวเป็นปลี้มไม่ได้ที่ทุกคนไม่ขาดประชุม

ส่วนที่อธิการบดีนัดผู้อำนวยการกองกลาง กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน และหัวหน้างานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี-ประชุมในวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากอธิการบดี รองอธิการบดี และหัวหน้างานติดตามการเร่งด่วน จึงขอเลื่อนการประชุมไปเป็นวันที่ 11 พฤศจิกายน นี้ เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรีไพร 2

วันอาทิตย์ที่ผ่านมา (7 พ.ย.) สมาชิกชาวมหาชัยแยกย้ายกันไปทอดกฐินเพื่อเอาบุญมาฝากพวกเราสองสาย สายแรกเป็นกฐินที่ รมต. ชินวรรณ นุณยเกียรติ เป็นประธาน ทอดที่วัดคลองกุ่ม ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน ผู้แทนมหาวิทยาลัย รองฯ ประกอบ ใจมั่น และอาจารย์ณรงค์ นุ่นทอง ไปร่วมพิธีถวายเป็นปลี้มกลับมา เพราะได้ยอดปัจจัยถึง 6 ล้านบาท

สายที่สอง เป็นกฐินวัดหน้าพระลาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครฯ อธิการบดีนำทีมเจ้าหน้าที่ 10 คน พร้อมบุตรหลานไปทอดที่นั่นเป็นปลี้มกลับมาเหมือนกัน เพราะได้ยอดปัจจัยถึง 1,736,515 บาท คงจะปฏิสังขรณ์อุโบสถเก่าให้คืนสภาพเดิมได้เจ้าหน้าที่ทุกคนพอทราบยอดเงินต่างจกกันชะม๊กเขม่นเพื่อไปทำการบ้านต่อ

วกมาถึงวัดบ้านเรา คือวัดวิทยาลัยครูรังสรรค์ ปีนี้ญาติโยมเชิญให้มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ เพื่อทอดวันที่ 14 พฤศจิกายนนี้ เวลา 09.30 น. เห็นกองกลางตั้งพุ่มเรียไรอยู่ แต่ดู ๆ ก็ยังวังเวง ชาวมหาชัยของเราล้วนเป็นผู้มีจิตกุศล อย่าลืมไปร่วมติดพุ่มกฐินกันเยอะๆนะคะ

ในช่วงที่มีผู้คนเดือดร้อนจากการเกิดอุทกภัย เพื่อนร่วมงานของเราคุณโชคชัย หมั่นถนอม ก็พบกับความสูญเสียครั้งใหญ่ เมื่อคุณแม่ปั้น หมั่นถนอม จากไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยโรคมะเร็ง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยและสโมสรบุคลากรสายสนับสนุน ได้ทยอยกันไปสวดพระอภิธรรมศพ โดยจะมีพิธีฌาปนกิจศพในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน นี้ ณ วัดนางวง (ทางไปปากนคร)

อีกหนึ่งความสูญเสีย ที่จะนำมาบอกกล่าว คุณแม่จ้อย วิชัยเดช อายุ 87 ปี ชาวบ้านละแวกหน้ามหาวิทยาลัยที่ผูกพันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมาตั้งแต่ครั้งเป็นวิทยาลัยครู ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านพักตรงข้ามประตู 2 จะฌาปนกิจศพในวันที่ 11 พฤศจิกายน นี้ เวลา 14.30 น. ณ วัดป่ายาง ตำบลท่าจิว

ปิดท้ายแพ็กเที่ยงวันนี้ด้วยข้อคิดดีๆ "ยอมรับในความผิดพลาด เพราะความผิดพลาด คือส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์" สวัสดิ์จะ